

VISA Du Học Nghề Đức Cách Tính Chứng Minh Tài Chính - Giấy Tờ Cần Làm

Thủ tục làm visa cho du học nghề đức như các bạn đã thấy á à mà thật ra thì có lẽ các bạn cũng không thấy được một trung tâm du học nào có thể chia sẻ một thông tin cụ thể nhất cho các bạn về vấn đề này. Bởi vì chia sẻ cho các bạn rồi các bạn biết được cách thủ tục làm visa đó thì các bạn nhờ họ làm gì nữa? Ha làm gì mà có tiền phá sản công ty sao? Nhưng mà đối với mình thì mình vẫn chia sẻ cho các bạn mọi thứ về góc nhìn, cuộc sống ở đất một cách cụ thể, chi tiết nhất và ở video này cũng vậy, mình cũng sẽ chia sẻ cho bạn về thủ tục làm visa.

Done Recognizing Speech Thì nhiều bạn cũng thắc mắc rằng. Tại sao lại phải chứng minh tài chính chứ? Thật sự là hết sức rắc rối, đó là sai lầm thứ nhất là sai lầm thứ 2, đó là có thể đến từ trung tâm du học đức, trung tâm du học đức xin được giấu mặt lol cái miệng giới thiệu đến cho các bạn một chương trình. Đó là các bạn không cần phải chứng minh tài chính, chuyện đó đã có tụi anh lo tất. Và mình cũng khuyên các bạn rằng, lời ông mà. Làm sao mà bị lừa người bởi vì họ không có thể làm không được chối từ cho bạn. Nhưng mà khi các bạn sang được đất rồi thì tiền đâu mà các bạn sinh sống trong cái khoảng thời gian mà các bạn đang học tiếng đức b 2, các bạn làm thêm ư? OK? Điều đó cũng có thể xảy ra nhưng làm thêm trong quá trình học tiếng đức b 2 đó chỉ có một hình thức duy nhất, đó là làm chui. Muốn đi bộ an toàn, ít nhất một chân bạn được tiếp xúc với đất, nhưng nếu chạy kiểu cố làm thêm để bù đắp, chắc chắn cái lúc 2 chân bị nhấc khỏi mặt đất và mình cũng xin nhắc lại một lần nữa. Đó là một trong những lý do khiến bạn rút visa, đó là bạn không đủ tiền chứng minh tài chính trong tài khoản còn tốt của mình và chúng ta không nên trách tại sao trời không nắng vào ban đêm và lại nóng vào mùa hè và chứng minh tài chính là để cho đất biết bạn đủ khả năng chi trả được cho khoảng thời gian học tiếng đức của mình. Cùng với 3, 5 học nghề chứ không phải chứng minh tài chính để cho đức thấy bạn đạo. Và nếu như bạn học tiếng đức b 2 tại đức ấy thì bạn cần phải chứng minh trong tài khoản của mình. Đó là số tiền 853 euro trên một tháng. Sau đó bạn nhân lên cho 6 tháng thì số tiền đó sẽ là. Và điều thứ 2 đó là trong suốt cái khoảng thời gian học nghề của mình, á thì bạn cần phải chứng minh được tài khoản protoss của mình ít nhất có được €955 trên một tháng và điều này lại rất dễ dàng đối với những bạn đang học ngành

nghe. Điều dương với di tiền trong contoh của bạn trên 1100 euro. Việc của bạn lúc này chỉ cần nhắc nhẹ cái mông linh sang đức là xong. Giả sử một ngành nghề nào đó= nhận đúng với mức lương 955 euro trong một tháng, đó là lương prutov. Thì sau khi- đi cái khoản khi- đi bảo hiểm lương hưu phí linh tinh ít nhất về tay còn 765 euro trong một tháng thì đây là số tiền mà nước đất muốn bạn chắc chắn đảm bảo được mức sống tối thiểu ở đó. Còn đối với anh, thanh niên 5 nay đã ngót nghét 30 rồi sang mô 5000 rồi tôi 3000 tràng. Ảnh, ngành nhà hàng và trong cái hợp đồng của bạn, nó chỉ ghi là 755 euro trên một tháng thì bắt buộc bạn cần phải bỏ vào 200 euro trên một tháng, nếu như đó là hợp đồng cho 5 nhất. Còn nếu như ở 5 2, các bạn lại có hợp đồng ở khoản chi tiêu 855 euro trên một tháng thì bạn lại phải tiếp tục bỏ vào 100 euro trên một tháng. Để rồi cuối cùng bạn cần phải chứng minh 2 5 vừa rồi của mình cần phải bỏ vào đó là. R cùng với cái số tiền học tiếng đức b 2 của mình ở đức và một con số có thể tổng hợp lại là nó rất lớn đối với những anh em đang theo đuổi ngành nhà hàng thành thật sorry vì điều này đó là con số trên 8000 euro trong tài khoản và nếu như trường nghề ở lĩnh vực nhà hàng, khách sạn có thể hỗ trợ được tiền cho các bạn học tiếng đức b 2, song song với việc làm ấy thì đó là một điều rất may mắn, còn không nghe đến con số đó, nhiều anh em nghĩ phải mua vé số chết chung. Mới sang được đức nhưng mà không sang đất thì biết làm gì bây giờ? Không lẽ quay sang bốc đại một công việc gì đó để mình đi làm bởi vì mình cũng đã tốn tiền đầu tư vào việc học tiếng đức rồi. Rồi, còn đây sẽ là những giấy tờ mà các bạn bắt buộc phải có để chúng ta đi nộp xin visa. Và nó bao gồm trên dưới 14 loại giấy tờ và sau đây mình sẽ liệt kê từ trên xuống dưới 14 loại giấy tờ đó cho các bạn ha giấy tờ đầu tiên, các bạn cần phải có đó là sửa hộ chiếu gốc kèm theo 2 cái bằng photo sửa hộ chiếu của mình còn hạn sử dụng 2 cái bản photo không cần phải công chứng gì cả và thứ 2, đó là các bạn nộp 2 cái ảnh thẻ trắng đen phong này trắng đen. Và thứ 3 đó là đơn điền visa. Bạn có thể lên trang web của đại sứ quán down load về và nhớ chúng ta ghi= tiếng đức, đừng ghi= tiếng việt hả? Sơ yếu lý lịch Nhật Bản và công= tiếng đức và giấy tờ thứ 5, đó là thư động lực bạn phải trình bày được lý do tại sao bạn sang đức học Houston ở ngành nghề đó thì vấn đề này có khó hay không? Thật ra thì không khó đâu, các bạn chỉ cần lên Google down load những cái bài mẫu của họ rồi mình dùng photoshop chỉnh sửa à không ờ chỉnh sửa lại. Viết lại một chút gì đó chứ. Thật ra thì người ta cũng không quan tâm bạn viết cái gì trong đó đâu, miễn là bạn đầy đủ giấy tờ đầy đủ chứng minh tài chính thì chúng ta không cần phải kho Cay kiểu như song trên đời không có tiền dục, khéo miệng cũng khó tán được gái à? Ờ giấy tờ thương mại. Đó là= chúng về kiến thức nền mà bạn học ở cái ngành nghề đó ở Việt Nam. Thật ra thì cái giấy tờ này có quan trọng hay không? Theo mình nó cũng

không quan trọng, bởi vì hợp đồng nghề bán đất đã gửi gì cho bạn thì trước tiên người ta đã Xem xét cái học lực của bạn rồi. Nó có phù hợp với chuyên ngành họ hay không để họ gửi cái hợp đồng cho mình thì đại sứ quán họ cũng sẽ không quan tâm bạn có kiến thức này ở Việt Nam là một cái gì? Đó là quan điểm cá nhân. Chủ quan của mình và thứ 8 đó là giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân hay độc thân của bạn, hoặc là bạn đã có con và giấy tờ này, nó phải được hợp pháp hóa ở lãnh sự và trong trường hợp mà các bạn đã có con ấy thì chúng ta nộp thêm giấy khai sinh của con và giấy tờ này lấy ở đâu lấy ở lãnh sự linh của lãnh sự mình sẽ để phần dưới cho bạn luôn ha thứ 9, đó là giấy tờ chứng minh mình không vi phạm pháp luật ở Việt Nam trong thời hạn đó là 3 tháng trở lại trước khi chúng ta nộp visa. Và giấy tờ này chúng ta lấy ở đâu, đó là lên phố à lên sự tư pháp của thành phố của mình, hoặc là của tỉnh mình để xin xác nhận không phạm tội hả? Mà thứ 10 giấy tờ quan trọng nhất đó là hợp đồng nghề ở đức và trong cái hợp đồng nghề của bạn phải ghi rõ được bạn học ngành gì, tiền lương bao nhiêu? Sau 515253 bạn học ở đâu, nó có ghi rõ bạn học tiếng ở chỗ nào thì chúng ta đóng bao nhiêu tiếp theo, đó là giấy chấp thuận xác nhận được phép lao động, học tập ở đức của cơ quan liên đoàn lao động ở đức. Đây là một giấy t. Khá quan trọng, bạn phải sign được nó. Ha tiếp theo nữa đó là= tiếng đức b một hoặc là b 2 của mình và số 13 đó là hợp đồng thuê nhà của bạn. Đây là một giấy tờ, bạn có cũng được không có cũng không được à? Thật ra thì mình nghĩ nó không quan trọng lắm đâu. Tiếp theo, giấy xác nhận mở ngân hàng phong tỏa ở đất và thông thường thì anh chị em 2 chọn ngân hàng vietinbank sau khi mở tài khoản phong tỏa xong bỏ tiền vào trong đó và mang theo cái giấy xác nhận là chúng ta đủ khả năng tài chính. Trong khoảng thời gian mình học tiếp theo, đó là giấy bảo hiểm và mình khuyên tất cả anh em nên chọn bảo hiểm madridsta cho nó rẻ. Chúng ta nên đăng ký chỉ 3 tháng đầu thôi ha và số tiền cho 3 tháng đầu mình cần phải đóng góp là khoảng tầm 100 euro và hình thức mua madridsta như thế nào thì mình sẽ chỉ rõ cho các bạn đây. Chúng ta nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của mình, điện đơn theo từng một mà cuối cùng nhấn nút send. Tự động vài ngày sau hoặc là vài giờ sau, người ta sẽ gửi một cái hợp đồng madridsta về cho bạn ở trong cái email của mình. Và nếu như mình nhấn nút send mà không thấy hợp đồng về sau 2 3 ngày á thì OK, cứ gọi điện cho mình mình chúc mừng bạn vì đã bị lừa. Ah, thật ra thì các bạn không bị lừa đâu rồi link của madridsta mình để phần this. Duration các bạn vào trong đó điền anthrax nhấn nút up ren đen. Vài giờ sau, người ta sẽ gửi lại cho bạn hoặc là vài ngày sau. Sẽ có hợp đồng bảo hiểm trong email của mình và nếu như anh em nào đã có hợp đồng nghề từ cái ngày đầu tiên mình đặt chân đến đức làm việc, nghĩa là chúng ta đã có p 2 rồi á hợp đồng nghề, chúng ta bắt đầu làm việc thì chúng ta

không cần phải mua bảo hiểm madridsta. Bởi vì tháng lương đầu tiên, các bạn sẽ được ha dùng từ được- lương bảo hiểm khoảng đâu đó 11% từ số tiền lương của mình. Và một lần nữa tất cả những giấy tờ trên mình đã chia sẻ rõ ràng cụ thể nhất cho anh em. Nếu như anh em cảm thấy nó vẫn còn phức tạp thì OK, nghỉ ở nhà nhé. A. Thật ra thì bạn có thể gọi điện cho mình và mình sẽ hỗ trợ bạn tới đa vẫn là một chi phí rẻ nhất nước Việt Nam và cuối cùng bà giây dành cho quảng cáo bắt đầu ở thời điểm hiện tại. Chi phí tổng thể trọn gói cho các bạn đâu đó rơi vào tầm khoảng 100 triệu. Cảm ơn các bạn đã Xem video này của mình đến giờ phút này và một lần nữa mình vẫn mong nhận lại được cái sự ủng hộ của các bạn. Và nếu như các bạn có bất kỳ một khúc mắc nào thắc mắc nào thì cứ mạnh dạn inbox và gọi điện trực tiếp cho mình nha.